

ด่วนที่สุด
ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๖๑๔



ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองอูตรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดอูตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) กรณีปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งอนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ในการปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอูตรดิตถ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) กรณี ปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเกินกว่าที่กำหนดไว้ ให้ยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงานงบประมาณ ตามนัยหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

กรณีได้ดำเนินการตามวรรคแรกแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอ และประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ รวบรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้จังหวัดอูตรดิตถ์ ทางเอกสาร ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านทาง Google Sheet และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งคำขอให้สำนักงานงบประมาณต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลในพื้นที่ทราบ และดำเนินการต่อไป



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗

